

ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM ĐỀ THI GIỮA KÌ I- MÔN VĂN LỚP 11

NĂM HỌC 2019-2020

Phần I . Đọc hiểu (2,0 điểm)

CÂU	NỘI DUNG	ĐIỂM
1	Theo tác giả, việc xác định mục tiêu giúp tâm trí: <i>có thể tập trung và định hướng, rồi tái tập trung và tái định hướng cho đến khi ta đạt được mục tiêu mong muốn</i>	0.5
2	Điều quan trọng khi xác lập mục tiêu là: biết mình muốn gì, mục tiêu phải mang tính tích cực, đo lường được, có mốc thời gian hoàn thành, ...	0.5
3	Việc tác giả trích dẫn các số liệu cụ thể có tác dụng: – Tăng tính xác thực, sức thuyết phục, tính khách quan cho lập luận của mình. – Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt ra mục tiêu và cách thức thực hiện nó: mục tiêu phải rõ ràng, chi tiết; phải được viết ra giấy, có kế hoạch hành động cụ thể để biến điều đó thành hiện thực.	0.5
4	Thí sinh có thể bày tỏ ý kiến của mình theo những cách khác nhau (đồng tình hoặc không đồng tình) nhưng phải kiến giải lựa chọn của mình một cách hợp lý và thuyết phục.	0.5

II. LÀM VĂN (8,0 ĐIỂM)

Ý	NỘI DUNG	ĐIỂM
1	Giới thiệu những nét chính về tác giả và tác phẩm “Thương vợ”, nêu ra vấn đề đề bài yêu cầu.	0,5
	- 2 câu đề: + Sự cảm thông sâu sắc của nhà thơ qua cách giới thiệu công việc của người vợ; lòng biết ơn sự ngợi ca công lao của người vợ, thái độ tự trách đáng quý. + Từ ngữ giản dị, mang đậm sắc thái biểu cảm, cách diễn tả độc đáo: <i>Năm con với một chồng...</i>	2,0
	- 2 câu thực: + Cảm thông sâu sắc với nỗi vất vả của người vợ, lo lắng xót xa . + Thể hiện qua những từ ngữ hình ảnh mang đậm tính biểu cảm, nghệ thuật: ẩn dụ, đảo ngữ, đối...	2,0
	- 2 câu luận: + Ông Tú như than thở giùm vợ, than để thương xót, để biết ơn và dạy dút; ngợi ca, đề cao đức hi sinh của người vợ. + Sử dụng thành ngữ, số đếm 1,2 và 5,10 ,phép đối...	1,5
	- 2 câu kết:	

	<p>+Thương vợ cho nên trách thói đời bạc bẽo; tự phán xét mình một cách nghiêm khắc, trung thực, chua xót.</p> <p>+ Tiếng chửi mang chất trào phúng, tình thương mở rộng mang ý nghĩa xã hội.</p>	1,5
	<p>Đánh giá chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về tấm lòng và nhân cách của Tú Xương (Đặt bài thơ trong quan niệm của xã hội phong kiến và hoàn cảnh riêng của Tú Xương để rõ hơn) - Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ. 	0,5